

**THÔNG TIN TÓM TẮT**  
**VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

**1. Đề tài luận án:** *“Tái cấu trúc tài chính ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam*

**2. Chuyên ngành:** Tài chính - ngân hàng

**Mã số :** 9.34.02.01

**3. Họ và tên NCS:** Nguyễn Quốc Việt

**4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn:** TS. Nghiêm Văn Bảy và TS. Lê Thị Thùy Vân

**5. Những kết luận mới của luận án**

**5.1 Về lý luận:** Luận án đã xây dựng hệ thống lý thuyết khá đầy đủ, cụ thể về vấn đề cấu trúc tài chính và tái cấu trúc tài chính NHTM với các khía cạnh bao gồm: khái niệm và tác động của cấu trúc tài chính đến hoạt động kinh doanh của NHTM; khái niệm, vai trò, nguyên tắc, nội dung, trình tự, đánh giá tái cấu trúc tài chính NHTM. Trong đó, nội dung cụ thể của tái cấu trúc tài chính NHTM được phân tích gồm: (i) tái cấu trúc vốn chủ sở hữu của NHTM; (ii) tái cấu trúc vốn nợ của NHTM; Ngoài ra, phương pháp phân tích bao dữ liệu trong đánh giá tái cấu trúc tài chính NHTM cũng đã được nghiên cứu trong luận án với mẫu nghiên cứu gồm 29 NHTM và nhiều biến đầu ra, đầu vào được đưa vào mô hình phân tích.

**5.2 Về thực tiễn:** Dựa trên số liệu về tình hình tài chính, cấu trúc tài chính của Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2017-2022, luận án phân tích thực trạng tái cấu trúc tài chính Agribank, chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng. Thông qua phân tích bao dữ liệu đối với 29 NHTM, bao gồm cả Agribank, luận án đã phân tích và đánh giá kết quả tái cấu trúc tài chính của Agribank trên cơ sở so sánh, phân nhóm và xếp hạng Agribank trong các NHTM được nghiên cứu. Kết quả cho thấy: Agribank gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện tái cấu trúc tài chính, tái cơ cấu lại ngân hàng. Nguyên nhân là giai đoạn 2018 – 2022 vẫn nằm trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, nông nghiệp - lĩnh vực đầu tư chính của Agribank bị tác động tiêu cực, ngoài ra, Agribank vẫn là một trong số ít các NHTM trong ngành phải thực hiện mục tiêu kép: vừa hỗ trợ nền kinh tế, vừa điều hành hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả. Luận án cũng kết luận: ngoài lý do trên, nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến kết quả thấp của quá trình tái cấu trúc tài chính tại Agribank chủ yếu vẫn là do tốc độ tăng vốn chủ sở hữu chậm

Căn cứ vào những thành tựu và hạn chế trong quá trình tái cấu trúc tài chính của Agribank, luận án đưa ra một bộ giải pháp toàn diện, phù hợp nhất với hiện trạng cấu trúc tài chính của Agribank nhằm giúp ngân hàng thúc đẩy thúc đẩy tái cấu trúc tài chính tốt hơn trong giai đoạn tới: Giải pháp tăng vốn chủ sở hữu để đảm bảo các mục tiêu an toàn vốn và tái cấu trúc tài chính; Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng tài sản; Nhóm giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng; Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, điều hành; Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn

*Hà Nội, ngày tháng năm 2024*

**CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC**  
**NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1      NGƯỜI HƯỚNG DẪN 2**

**NGHIÊN CỨU SINH**

**TS. Nghiêm Văn Bảy**

**TS. Lê Thị Thùy Vân**

**Nguyễn Quốc Việt**